

Số: /KH-UBND

Thanh Kỳ, ngày 27 tháng 3 năm 2023

**KẾ HOẠCH**  
**Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã Thanh Kỳ năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số: 107/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND huyện Như Thanh về kế hoạch truyền thông thực hiện Nghị quyết số: 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, công văn số 486/UBND - VH TT ngày 8/3/2023 về việc tăng cường tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2023.

UBND xã Thanh Kỳ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về chuyển đổi số; qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số: 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông tin, truyền thông về chuyển đổi số nhằm hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật và hiệu quả công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước cho công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

**2. Yêu cầu**

Các hình thức thông tin, tuyên truyền được triển khai kịp thời, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tận dụng ưu thế của mạng xã hội và phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung thông tin, tuyên truyền lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt, đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn, tránh dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

**II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN**

**1. Nội dung tuyên truyền**

Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số, công nghệ số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số; vai trò, tác động của ứng dụng công nghệ thông tin đến phát triển Kinh tế - xã hội; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số và kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số ở địa phương.

Tập trung tuyên truyền về những định hướng, quan điểm, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND xã trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết số: 06-NQ/TU; Quyết định số: 176/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số.

Thông tin, tuyên truyền, phản ánh sự vào cuộc của Đảng ủy và UBND xã trong việc thực hiện Nghị quyết; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn xã; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các lĩnh vực với mục tiêu: đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp; phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng những mô hình thí điểm về chuyển đổi số; các bước triển khai thực hiện chuyển đổi số và hiệu quả bước đầu chuyển đổi số ở một số lĩnh vực.

## **2. Hình thức tuyên truyền**

Thực hiện thông tin, tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh; Trang thông tin điện tử của xã các trang mạng xã hội; trên hệ thống phát thanh của thôn, nhóm Zalo của thôn.

Xây dựng chuyên mục riêng và duy trì chương trình phát thanh về Chuyển đổi số 1 tin/tuần và phát sóng vào Thứ 3 và Thứ 5 hằng tuần.

Tuyên truyền trực quang bằng hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền lưu động; thông qua buổi họp thôn, thông qua các hội nghị, tập huấn, diễn đàn, của ban ngành đoàn thể.

Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook cá nhân, và các tổ chức Đoàn thể.

## **III. KINH PHÍ THỰC CHIỆN**

Kinh phí thực hiện theo quy định phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

## **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban văn hóa**

- Tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc 09 thôn, các tổ chức đoàn thể, các trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh triển khai, thực hiện các nội dung tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn xã.

Phối hợp với các Đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phối hợp với các tổ chức, liên quan tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số, chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ thông tin, nhất là

công nghệ số.

Thường xuyên cập nhật đầy đủ và kịp thời những thông tin, hình ảnh hoạt động, sự kiện mới nhất về các nội dung chuyển đổi số; tham mưu soạn tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử xã.

## **2. Công an xã, Trạm y tế, Các trường học, Doanh nghiệp, cơ sở SX kinh doanh trên địa bàn xã.**

Tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về chuyển đổi số; cung cấp thông tin, khái niệm cơ bản về chuyển đổi số, chính quyền số, công nghệ số, dịch vụ số và sự cần thiết phải chuyển đổi số.

Triển khai chính quyền số nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tham mưu các nội dung tuyên truyền liên quan đến chuyển đổi số được quy định đối với từng ngành cụ thể.

## **3. Tổ Công nghệ số cộng đồng 09 thôn:**

Tuyên truyền rộng rãi đối với cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trong thôn về lợi ích, vai trò, tầm quan trọng mà chuyển đổi số mang lại đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày của mỗi người dân trên hệ thống loa truyền thanh của thôn; tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, họp thôn và các tổ chức đoàn thể. Triển khai lắp đặt hệ thống Wifi phục vụ miễn phí tại nhà văn hóa thôn.

## **4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể xã:**

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và toàn dân Nghị quyết số: 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm tạo sự đồng thuận và sự vào cuộc của toàn dân đối với việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện để tham mưu cho Đảng ủy, UBND có các giải pháp điều chỉnh thích hợp

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền về Chuyển đổi số trên địa bàn xã Thanh kỳ năm 2023. Đề nghị thành viên BCD chuyển đổi số xã; các tổ chức, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã (b/c);
- UBMTTQ và các Đoàn thể xã;
- BCĐCĐS xã;
- 09 thôn, trường, trạm y tế;
- Lưu: VP- VH.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Viện**